

Kính thưa Quý Phụ huynh/Người Giám hộ:

Mọi trẻ em được giáo dục bằng công quỹ đều phải trải qua một lần đánh giá mỗi năm. Học sinh lớp 3-8 và học sinh trung học phổ thông được đánh giá ở môn tiếng Anh và Toán. Học sinh lớp 5, 8 và học sinh trung học phổ thông cũng được đánh giá ở môn Khoa học và Công nghệ/Kỹ thuật.

Trong cuộc họp nhóm Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (Individualized Education Plan, IEP) của con quý vị, các hướng dẫn đánh giá và tiêu chí tham gia đánh giá thay thế đã được xem xét. Dựa trên bằng chứng, chúng tôi đã xác định được rằng con quý vị đủ điều kiện tham gia Đánh giá Thay thế MCAS (MCAS Alternate Assessment, MCAS-Alt) trong năm tới, thay vì bài kiểm tra MCAS tiêu chuẩn.

(Các) giáo viên của con quý vị sẽ thu thập dữ liệu và các mẫu bài tập được giảng dạy hàng ngày trong suốt năm học và gửi những tài liệu này trong tập tài liệu MCAS-Alt để cho biết con quý vị đã đạt được các mục tiêu trong các môn học được liệt kê ở trên tốt như thế nào. Dữ liệu được thu thập sẽ giúp đưa ra các quyết định giảng dạy và thể hiện sự tiến bộ của học sinh trong việc đạt được các mục tiêu đã xác định.

Tài liệu đánh giá sẽ được gửi đến Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học (Department of Elementary and Secondary Education, DESE) vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 để đánh giá và cho điểm. Điểm số sẽ được báo cáo cho quý vị và nhà trường vào mùa thu. Mặc dù MCAS-Alt dựa trên các tiêu chuẩn theo cấp lớp, nhưng các tiêu chuẩn thành tích học tập thay thế này ít phức tạp hơn nhưng được xác định là có tính thử thách và phù hợp với con quý vị.

Mỗi năm, nhóm IEP sẽ xem xét quyết định để xác định cách thức có ý nghĩa nhất giúp con quý vị tham gia vào đánh giá toàn tiểu bang: MCAS-Alt, hoặc bài kiểm tra MCAS tiêu chuẩn có điều chỉnh.

Chúng tôi muốn quý vị biết rằng một khi con quý vị tham gia chương trình đánh giá thay thế, thì điều này sẽ trì hoãn hoặc ảnh hưởng đến khả năng trẻ sẽ hoàn tất các yêu cầu của tiểu bang để đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, do chương trình MCAS-Alt đánh giá tiêu chuẩn học tập dưới mức kỳ vọng cần thiết để đáp ứng yêu cầu để Xác nhận Học lực. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu được cấp bằng tốt nghiệp, hãy truy cập www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html.

Đội ngũ giáo viên của con em quý vị có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị về MCAS và MCAS-Alt, hoặc quý vị có thể gọi cho Phòng Đánh giá Học sinh của DESE theo số 781-338-3625.

Cảm ơn quý vị đã dành thì giờ để đọc thông tin quan trọng này.

Kính thư,